

# สรุปข่าวประจำในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๖๕

## ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ข่าวหนังสือพิมพ์

- ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: เครือซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา (ข่าวหุ้น ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๔)
- ราชอาณาจักรไทย ๖๖๐° ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๑,๑๑)
- คอลัมน์: Snap! (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐° ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๑๙)
- ๑๒๐ ปี กรมชลประทาน รุกเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (ไทยโพสต์ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ หน้า ๑๒)

### ข่าวเว็บไซต์

เครือซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า (มติชน ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) [https://www.matichon.co.th/publicize/news\\_๓๓๙๘๙๕๖](https://www.matichon.co.th/publicize/news_๓๓๙๘๙๕๖)

เครือซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า (ข่าวสด ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) [https://www.khaosod.co.th/pr-news/news\\_๗๑๐๙๒๘๒](https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_๗๑๐๙๒๘๒)

เครือซีพีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (ประชาชาติธุรกิจ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) <https://www.prachachat.net/public-relations/news-๙๕๔๑๙๖>

เครือซีพีส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา ๑ ลบ. แก่บุตร จนท. (สำนักข่าวอิศรา ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

<https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/๑๐๙๕๗๕-cp-๑๕๒.html>

เครือซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย (AC NEWS ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) [http://www.acnews.net/detailnews.php?news\\_id=N๒๕๖๕๖๔๗๒๑](http://www.acnews.net/detailnews.php?news_id=N๒๕๖๕๖๔๗๒๑)

เครือซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท (สำนักข่าวไอไฟแนนซ์ไทย ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

<http://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A&id=aU๕qNoJVdG๕vNG๘๙>

เครือซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย (TOPNEWS ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) <https://www.topnews.co.th/news/๓๔๒๙๒๖>

เครือซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา (อีจัน ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

<https://www.ejan.co/general-news/เครือซีพี-ร่วมส่งกำลังใจให้-ครอบครัว-เจ้าหน้าที่ป่าไม้-มอบทุนการศึกษา>

ขยายผล บังลุด ตัดไม้พื้นที่ป่า จ.พังงา (ช่อง๗HD ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) <https://news.ch๗.com/detail/๕๗๖๑๙๐>

จับหนุ่มโพสต์คลิปลงตึกตอก โคนขายไม้หวงห้ามเขตป่าสงวนฯ อ้างที่ดินมรดกพ่อแม่ (แนวหน้า ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

<https://www.naewna.com/local/๖๖๐๑๔๐>

นายอำเภอเมืองพังงานำทีมบุกจับพ่อค้าไม้ใหญ่คนดังหลังพบลงตึกตอกตัดไม้ป่าหวงห้ามที่สองแพรง

(สยามรัฐ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) <https://siamrath.co.th/n/๓๕๖๔๖๓>

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม maiA พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมคืนผืนป่า ๙๑ ไร่ จ.แพร่ ในโครงการ Care the Wild:

“ปลูกป้อง Plant & Protect” (สำนักข่าวสับปะรด ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

<https://pineapplenewsagency.com/th/c๒๘๗๓๑/ตลาดหลักทรัพย์ฯ+สมาคม+ maiA+พร้อมหน่วยงานพันธมิตร+ ร่วมคืนผืนป่า+๙๑+ไร่+จ.+แพร่+ในโครงการ+Care+the+Wild:+ “ปลูกป้อง+Plant++Protect”>

รอสาลินีจฉัย ภูมิใจไทยป้องกนกวรณ ปัดบิบ “ลาออก” เจ้าตัวหลบสื่อ (ไทยรัฐ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

<https://www.thairath.co.th/news/politic/๒๕๑๙๒๐๕>

"ตรีณัฐ" ปัดตอบต่อรองเกมการเมือง "กนกวรณ" และพ่อโดนคดีรุกป่า (กรุงเทพธุรกิจ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

<https://www.bangkokbiznews.com/social/๑๐๐๘๘๙๒>

จนท.ป่าไม้อำนาจเจริญ แจ้งจับนายก อบต.ชื่อดังพร้อมบุตรสาวบุกรุกป่า (สยามรัฐ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕)

<https://siamrath.co.th/n/๓๕๖๖๘๗>

๑๒๐ ปี กรมชลประทาน รุกเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำและการบริการคุณภาพ

(สยามรัฐ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) <https://siamrath.co.th/n/๓๕๖๕๑๓>

เจาะลึก ๖ เส้นทางความยั่งยืนของอุทยานมิตรผลด่านช้าง พิชิตเป้าหมายสู่โมเดลโรงงานต้นแบบด้าน Carbon

Neutrality แห่งแรก สร้างเมืองคาร์บอนต่ำร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดสุพรรณบุรี

(มติชนสุดสัปดาห์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) [https://www.matichonweekly.com/publicize/article\\_๕๖๕๗๘๗](https://www.matichonweekly.com/publicize/article_๕๖๕๗๘๗)

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565

ปีที่: 28

ฉบับที่: 6958

หน้า: 4(ขวา)

Col.Inch: 18.80 Ad Value: 15,980

PRValue (x3): 47,940

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: สังคมข่าวหุ้น: เครือซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา...



# รอสาลวินิจฉัย ภท.ป้องกันกบฏ

**บีคบีบ'ลาออก'  
เจ้าตัวหลบสื่อ!  
คุกเอ้-ทมิฬซ้อ  
แต่รอลงอาญา**  
“เสียหนุ”ให้ “ครูไอ้ะ” ไซว์  
หลักฐานไม่ได้รูกป่า แค้ไซ้  
ความรู้สึก- ★ มีต่อหน้า 11

รอสาลวินิจฉัย ☆ ต่อจากหน้า 1  
คำพูดไม่พอ ออกตัวถ้าผิดจริง ไม่ต้องรีบเสรีง  
“ศักดิ์สยาม” ลั่นไม่ปลดแค่ขั้นตอนกล่าวหา “ศุภชัย”  
กางปีกป้องกันเง้าอ้อต่อได้ “กนกรรณ” หลบสื่อ  
ทั้งวัน ไหว้ปลอกๆไม่ยอมตอบคำถามอ้างยังไม่พร้อม  
ให้สัมภาษณ์ “ตรีษฐ-ไพบูลย์” รีบได้ไม่คิดตกปลา  
บ่อเพื่อน ทส.เดินหน้าเพิกถอนโฉนด ชุดปราบฯ  
ลงพื้นที่จัดคดี ฝ่ายค้านปลงน็อกรัฐบาลยาก  
เขี่ยสังคมไม่ได้คาดหวังกับก๊วนลากตั้งเปิดชื่อ10 มต.  
ขึ้นเขียง “ธป.” นำทีม “ชัยวุฒิ-สันติ-อนุทิน-ศักดิ์  
สยาม-จรินทร์-จุติ-นิพนธ์” “บีคบีบ” สบายใจ  
ไร้กังวล ศาลสั่งจำคุก “เอ้” หมิ่น “ซ้อ” แต่ให้รอ  
ลงโทษ กทม.เร่งเปิดลานคนเมืองให้มือบ บข.น.  
ปรับใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

แม้จะมีกระแสกดดันหนักให้ลาออกหลังถูก  
ป.ป.ช.ชี้มูลคดีออกโฉนดที่ดินบุกรุกอุทยานแห่งชาติ  
เขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี พร้อมนายสุนทร วัฒวัลย์  
นายก อบจ.ปราจีนบุรี แต่นางกนกรรณ วัฒวัลย์  
รมช.ศึกษาธิการ ยังคงบ่ายเบี่ยงหลบเลี่ยงชี้แจง  
ต่อสื่อ ขณะที่พรรคภูมิใจไทยต้นสังกัดได้แยก  
ข้ออ้างเป็นเรื่องส่วนตัว

## “หนุ” ให้ “ครูไอ้ะ” ไซว์หลักฐาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิ.ย. ที่ทำเนียบ  
รัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี  
และ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้  
สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึง  
กระแสกดดันให้นางกนกรรณ วัฒวัลย์ รมช.  
ศึกษาธิการ หรือ “ครูไอ้ะ” ลาออก หลังถูกคณะ  
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ



▲ อ้อมกันไป พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ร่วมกัน  
แถลงถึงกระแสกดดันให้นางกนกรรณ วัฒวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ (ภาพเล็ก) ลาออก ยืนยันยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้.

(ป.ป.ช.) ข้อมูลคือออก โฉนดที่ดินบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ว่า โท. ไปสอบถามและได้แจ้งว่าถ้ามันใจว่าไม่ได้กระทำผิดแค่พูดว่าไม่ได้กระทำผิดยังไม่พอ ขอให้เอาหลักฐานเอกสารต่างๆมาแสดง พิสูจน์ด้วยความรู้สึกละคำพูดไม่ได้ก็ให้กำลังใจในฐานะเป็นลูกพรรคและรู้จักกันมานานเมื่อถามว่านางกนกวรรณจะชี้แจงเรื่องนี้เมื่อไหร่ นายอนุทินตอบว่าเดี๋ยวคงชี้แจงอยู่ระหว่างเรียบเรียงข้อมูลทุกอย่างจะไปตามกฎหมายเมื่อไปถึงชั้นตอนใดๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิด

## ไม่กระทบภาพลักษณ์พรรค

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคภูมิใจไทยไม่กดดันให้ลาออกจาก ร.ม.ช.ศึกษา นายอนุทินตอบว่า ขออย่าอีกที่ว่าข้อหาที่ถูกกล่าวหา ไม่ได้กระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือกระทำผิดเกี่ยวกับพรรคการเมือง ตัวพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เป็นเรื่องส่วนตัวแน่นอนว่าถ้าผิดไม่ต้องรอใบเสร็จเมื่อถามว่าแปลว่าต้องรอคำสั่งศาลอย่างเดียว นายอนุทินตอบว่า เร็วแน่นอน เพราะกระบวนการเดินแล้ว ป.ป.ช. ข้อมูลส่งไปที่อัยการสั่งฟ้อง ถ้าศาลรับฟ้องกฎหมายระบุว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงจุดนั้นพวกเราเริ่มได้เห็นส่วนจะมาหาหรือกัน ถ้าดูแล้วผิดเดี่ยวจัดการเอง ปลดออกไปตามกระบวนการกฎหมายรับรองว่าไม่มีการปกป้อง เมื่อถามว่าจะกระทบกับพรรคหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ไม่กระทบ คนละเรื่องกันเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลเมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยวางตัวบุคคลทดแทนตำแหน่ง ร.ม.ช.ศึกษาแล้วหรือยัง นายอนุทินตอบว่า ยังปรับกรม.หรือไม่ยังไม่ทราบเลย 2 ตำแหน่งที่ว่างอยู่ก่อนหน้านี้ นายอนุทินก็ยังไม่ได้ปรับ

## ไม่ปลดแค่ขั้นตอนการกล่าวหา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ร.ม.ว.คมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ต้องปล่อยให้ตามกระบวนการข้อเท็จจริงก่อน พูดคุยกับนางกนกวรรณแล้ว บอกว่าให้ดูข้อเท็จจริงตามกฎหมายและต่อผู้ไปตามกระบวนการ นางกนกวรรณบอกว่าพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง เมื่อถามว่าจำเป็นต้องให้ออกจากตำแหน่งก่อนหรือไม่ นายศักดิ์สยามตอบว่า ไม่เป็นเพียงขั้นตอนการกล่าวหา เราต้องดูคำวินิจฉัยศาล ไปวินิจฉัยอะไรก่อนอาจดูคดีขั้นตอนไปหน่อยเป็นความคิดเห็นของนักกฎหมายหลายคนเมื่อถามว่าทางพรรคติดต่อนายสุนทร วิลาวลัย นาย ก.อบจ.ปราจีนบุรี บิดานางกนกวรรณได้หรือไม่ นายศักดิ์สยามตอบว่า ทางพรรคไม่ได้คุยกับนายสุนทรเลย ส่วนเรื่องภาพลักษณ์ของพรรค พรรคเราอย่างที่เห็นต้องดูกันที่การทำงานเมื่อถามว่าพรรคจะสร้างมาตรฐานทางการเมืองให้รัฐมนตรีลาออกก่อนเพื่อให้

กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนปกติ นายศักดิ์สยามตอบว่า ต้องดูการทำงานเป็นหลัก และในพรรคไม่มีใครกังวลว่าเรื่องนี้จะกระทบกับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปหรือไม่

## “กนกวรรณ” หลบสื่อร่วม กรม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกครั้งก่อนการประชุมกรม. บรรดารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยจะรวมตัวกันที่ตึกบัญชาการ 1 ห้องทำงานของนายอนุทิน และปกตินางกนกวรรณจะมารวมตัวด้วยทุกครั้ง จากนั้นจึงเดินทางไปประชุม กรม. ที่ตึกสันติไมตรีพร้อมกันทั้งพรรค แต่วันนี้นางกนกวรรณไม่ได้มาร่วมขบวนเหมือนรัฐมนตรีคนอื่น คาดว่าต้องการเลี่ยงตอบคำถามสื่อมวลชน ท่ามกลางกระแสกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง หลังถูก ป.ป.ช. ข้อมูลและเข้าข่ายผิดกฎหมายจริยธรรมนักการเมืองอย่างร้ายแรง

## ไหว้ปลกๆไม่ยอมตอบคำถาม

หลังการประชุม กรม. นางกนกวรรณ วิลาวลัย ร.ม.ช.ศึกษาธิการ เดินทางออกจากตึกสันติไมตรี ฝั่งด้านหน้าตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีผู้สื่อข่าวบางส่วนตั้งรอสัมภาษณ์ เมื่อถามว่ายังไม่ลาออกจากตำแหน่งใช่หรือไม่ นางกนกวรรณยกมือไหว้พร้อมตอบว่า “ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ช่วงนี้จะขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ เดี่ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไม่” ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า ได้ติดต่อคุณพ่อหรือไม่ นางกนกวรรณไม่ตอบคำถาม แต่ยกมือไหว้ เมื่อถามว่ามีกระแสเรียกร้องให้ลาออก นางกนกวรรณยกมือไหว้อีกครั้ง ก่อนจะเดินขึ้นรถพร้อมกล่าวสั้นๆว่า “ขอบคุณค่ะ” ก่อนจะปิดประตูรถขับออกจากทำเนียบรัฐบาล

## อายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์

ต่อมาที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางกนกวรรณ วิลาวลัย ร.ม.ช.ศึกษาธิการ เดินทางกลับหลังการประชุม กรม. กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่มารอสัมภาษณ์ว่าที่ผ่านมาไม่ได้เสียหายไปไหนยังคงทำงานลงพื้นที่ติดตามงานราชการด้านการศึกษาอยู่ปกติ เชื่อมั่นเคารพในกระบวนการยุติธรรม แต่ขณะนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใดๆ เนื่องจากหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์และชี้แจงไปแล้ว ส่วนจะยุติบทบาททางการเมืองหรือสละเก้าอี้หรือไม่ ยังยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้พูดไปหมดแล้ว

น.ส.ตรีสุขเทียนทอง ร.ม.ว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เจอกับนางกนกวรรณ ได้สอบถามถึงเรื่องคดีความแต่นางกนกวรรณไม่ได้พูดเลยว่าอะไรก็อกทางการเมือง หรือลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ เมื่อถามว่า การที่นางกนกวรรณและบิดาโดนคดีบุกรุกป่า อาจเป็นเกมต่อรองทางการเมืองที่ต้องการดึงฐานเสียงนางกนกวรรณมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ น.ส.ตรีสุขตอบว่า ไม่คิดเช่นนั้น และไม่เกี่ยวข้องกับ

กับการเมือง เป็นปัญหาส่วนตัว

## “บิ๊กตู” พบ “ครูโอะ” แล้วใน กรม.

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย ก.ฯ และ ร.ม.ว.กลาโหม ตอบผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่า ได้พบและพูดคุยกับนางกนกวรรณ วิลาวลัย ร.ม.ช. ศึกษาธิการ ในที่ประชุม กรม. แล้วหรือไม่ว่า “พบแล้วาก็สั่งการไป”

## ภท.กางปีกป้องกันเก้าอี้ต่อ

นายสุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่า พรรคพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีนางกนกวรรณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ถือเป็นเรื่องระหว่างนางกนกวรรณกับกระบวนการยุติธรรม และเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้ว ดังนั้นพรรคจะไม่ดำเนินการอะไรเรื่องนี้ การประชุมพรรคภูมิใจไทยวันที่ 15 มิ.ย. จะไม่มีวาระเรื่องนางกนกวรรณมาพิจารณา ปลดปล่อยให้คนอื่นดูให้นางกนกวรรณไปต่ออยู่ในศาล ต้องสันนิษฐานว่านางกนกวรรณยังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ว่ากระทำความผิดจนสิ้นข้อสงสัย นางกนกวรรณสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้ ส่วนจะปรับกรม.หรือไม่นั้น ไม่ทราบ ต้องไปตามหัวหน้ารัฐบาล เมื่อถามว่าการมีรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล ถูกข้อมูลความผิด 2 คนเป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายค้านหยิบมาขยี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายสุภชัยตอบว่า ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง แต่สิ่งที่ยืนยันได้คือขณะที่นางกนกวรรณดำรงตำแหน่งไม่ได้ทำหน้าที่บกพร่อง มุ่งทำงานเต็มที่และเป็นเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นมา 20 ปีแล้ว

## “ท็อป” เดินหน้าเพิกถอนโฉนด

นายวราวุธ ศิลปอาชา ร.ม.ว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า คดีของนายสุนทร วิลาวลัย นาย ก.อบจ.ปราจีนบุรี และนางกนกวรรณ วิลาวลัย ร.ม.ช.ศึกษาธิการ กับพวกบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขต จ.ปราจีนบุรี ได้รับรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.2568 ถือเป็นคดีอาญาที่ยังไม่หมดอายุความ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ แต่เป็นคนละส่วนกับคดีที่ ป.ป.ช. ข้อมูลความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิด ความผิดกรมอุทยานฯ ทำหนังสือไปยัง ป.ป.ช. ขอเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว เพื่อนำเรื่องส่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดและเมื่อพื้นที่เหล่านั้นกลับมาเป็นพื้นที่ป่าเราถึงสามารถฟ้องร้องว่ามีการบุกรุกอุทยานฯ ได้การที่ ป.ป.ช. ข้อมูลความผิดเหมือนรวมไม้แบ็กที่ดำเนินการต่อได้เลยแต่หาก ป.ป.ช. ยังไม่ได้ข้อมูล การไปขอเพิกถอนที่ดินโดยที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ดินนั้นมีการออกโฉนด

โดยชอบหรือไม่ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปฟ้อง จะฟ้องกลับได้

## ชุดปราบฯลงพื้นที่ตามคดี

พล.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์การประสานการปฏิบัติ (สปป.) ที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชุดจับกุมดำเนินคดีนายสุนทรและนาง กนกวรรณ กับพวกกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ในเขต จ.ปราจีนบุรี กล่าวไว้วันที่ 15 มิ.ย. เวลา 10.00 น. เตรียมลงพื้นที่พร้อมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ไปติดตาม ความสืบหน้าคดีการจับกุมดำเนินคดีนายสุนทรและ นางกนกวรรณที่มีการแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี 2563 ว่า ดำเนินการไปถึงไหนและอย่างไร นอกจากนี้จะลง พื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าพื้นที่ที่มีการตรวจยึดจับกุม มีการบุกรุกเพิ่มหรือไม่หรือยังอยู่ในสภาพเดิมรวมทั้ง จะไปตรวจสอบแปลงอื่นที่มีข่าวว่ามีการบุกรุกด้วย

## ฝ่ายค้านปลงนอกรัฐบาลยาก

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่าย ค้านกล่าวถึงการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี วันที่ 15 มิ.ย. ว่า จำนวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย ลงตัวแล้ว คือ 1+9 คือนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อีก 9 คน ฝ่ายค้านตรวจสอบร่างญัตติแล้วทุกคน เห็นชอบ หมดเด็ดที่มั่นใจจะล้มรัฐบาลได้มีหลาย ประเด็น แต่จะน็อกได้หรือไม่ คิดว่าการน็อกด้วยมือ คงไม่ง่าย แต่หากน็อกโดยสาระและความรู้สึกสังคม ที่จะรับไม่ได้มีหลายประเด็น เมื่อถามว่ามีชื่อนาย นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ถูกอภิปรายด้วย หรือไม่ นายสุทินตอบว่า สามารถอภิปรายได้ในมู การเมืองไม่ก้าวล่วงเรื่องการพิจารณาคดีไม่เป็นปัญหา เมื่อถามว่าแสดงว่ามีชื่อนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ด้วยใช่หรือไม่ นายสุทินตอบว่า ไม่แน่ใจต้องหารืออีกครั้ง เมื่อถามว่าประเมินหลัง การอภิปรายจะมีการปรับ ครม.หรือไม่ นายสุทิน ตอบว่าไม่ทราบ เวลาเหลือน้อย ขึ้นอยู่กับนายฯ จะลากหรือจะจบเลยอาจต้องทนกันไปเหมือนเรือรั้ว ทั้งลำ รั่วหลายรู ไร้รูจะต้องอุดรูไหนบ้าง

## เขี่ยสังคมไม่คาดหวังลากตั้ง

นายสุทินยังกล่าวถึงกรณี ส.ว.ระบุจะขอเปิด อภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 ว่าฝ่ายค้านพยายามมองแต่อาจเป็นทางเลือก ที่เหมาะสมหากไม่คิดอะไร แต่ถ้ามองในแง่อื่นก็ น่าสงสัย ทำไมเลือกอภิปรายหลังการอภิปรายของ พรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือจะมาช่วยล้างความผิดคิดว่า สังคมไม่ได้คาดหวังการอภิปรายของ ส.ว.มากนัก

ที่ผ่านมารู้ๆอยู่แล้วว่าชกฟอกได้จริงหรือไม่ แต่จะ ฟอกขนาดไหนก็ไม่ออก เพราะมันคิดไปแล้ว ยังไ ก้ฟอกไม่ออก

## ฝ่ายค้านได้ชื่อครบยื่นชกฟอก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมี ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อชาติ พรรคประชาชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังประชาชนไทย ร่วมลงนาม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ครอบคลุม จำนวน วันที่ 15 มิ.ย. แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านจะ ร่วมกันยื่นญัตติต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภา ผู้แทนราษฎร ส่วนข้อกล่าวหาที่จะแนบไว้ในญัตติ ยังคงยึด 6 กรอบหลัก ประกอบด้วย ความผิดพลาด สัมเสถการบริหารราชการแผ่นดินจึงไฟในรัฐธรรมนูญ และมาตรฐานจริยธรรม มีพฤติกรรมต่อทุจริตเอื้อ ประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลง ไว้ต่อรัฐสภา หรือเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยอภิปราย เคย ทักท้วง ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทำลายระบบอบ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภาภายใต้ชื่อยุทธการ “เด็ดหัว สอยนักร้าง”

## เปิดชื่อ 10 รมต.ถูกจับขึ้นเขียง

ส่วนรายชื่อ 10 รัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปราย ไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย 3 พรรคคือ พรรคพลัง ประชาธิรัฐ 5 คน ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กมลทิพย์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายฯ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง พรรคภูมิใจไทย 2 คน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และ รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน ได้แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายฯ และ รมว.พาณิชย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นาย นิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แกนนำฝ่ายค้าน แต่ละพรรคแสดงความมั่นใจในข้อมูลที่จะนำมาอภิปราย ส่วนรายชื่อ นายจุติ และนายนิพนธ์ เป็นการเสนอชื่อ มาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ทางแกนนำพรรคเพื่อไทย ไม่ได้สอบถามในรายละเอียดมากนัก แต่มั่นใจว่า เมื่อมีการเสนอชื่อเข้ามา จะมีข้อมูลสนับสนุนตาม ข้อกล่าวหา

## “บิกตู” แชว “อ.อนุทิน” ก็มีสิทธิ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กมลทิพย์ แดงภายหลังประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสียหายจากอุทกภัย 625 แห่ง 889 โครงการ 40 จังหวัด วงเงินรวม 2.2 พันล้านบาท ยังมีอีกหลายโครงการ หลายมาตรการที่กำลังพิจารณา ทุกวันนี้รัฐบาลเร่งทำทุกประเด็นเต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่ ขอบคุณบรรดา ครม. ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด ที่อยู่กันมาจะ 3-4 ปีแล้ว เราทำอะไรหลายอย่าง ไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาใดๆ “สื่อถกถามกันได้ทุกวัน จะก็ ป.ก็ไม่รู้ และมีก็ ป. ก็ อ. ก็มีหมด” จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์หันไปหานายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายฯ ที่ยืนอยู่ข้างๆ หัวเราะอย่างอารมณ์ดี พร้อม กล่าวทำไมต้องสนใจแค่ 3 ป.ก็ไม่รู้ เมื่อถามว่า แบบนี้แสดงว่า อ.มีสิทธิใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ ตอบว่า “ก็เป็นสิทธิตามประชาธิปไตย”

## “บิกตู” สบายใจไร้กังวล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณี มีชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจว่า โคนทุกรอบยังไม่รู้ว่า จะอภิปรายเรื่องอะไร แต่ไม่กังวล จะตอบแบบที่ เคยตอบ เอาเรื่องจริงมาพูดไม่มีเรื่องอื่น มั่นใจใน เสียงโหวตสนับสนุนและไม่ต้องชัก ไปชักกับใคร ให้ไปดูเสียงการโหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 ว่าเป็นอย่างไรมาก เมื่อถามถึงกระแสข่าว ปรับ ครม. พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไร้รูอันนี้อย่าถาม เป็นเรื่องของนายฯ เมื่อถามว่ายังจับมือนายฯ เดินหน้าทำงานต่อใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า นายฯทำงานทุกวัน ทำงานให้ประเทศชาติมา 8 ปี เมื่อถามถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจไทยมีมติเลือก ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตร ตอบว่า ก็นั่งไปแล้ว ยินดีกับเขาด้วย

## ไว้อภิปรายถึงเกม 2 กฎหมายลูก

อีกเรื่อง นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลที่จะเล่น เกมการเมือง ยืดเวลาการแก้ไขกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 2 ฉบับให้เนิ่นนาน ออกไปเพราะถึงอย่างไรการเลือกตั้งครั้งหน้าก็เป็น ไปตามรัฐธรรมนูญกำหนด ในวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 14.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นัดหารือ คณะกรรมการประสานงาน 8 ฝ่ายเพื่อเร่งรัดพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติที่เข้ามาใช้เวลาอีกหลาย เดือนกว่าจะเสร็จ เกรงว่าหากมีใครต้องการให้ร่าง กฎหมายลูก 2 ฉบับตกไป ด้วยกรอนเวลา 180 วัน ที่ต้องทำให้เสร็จหลังวาระแรกอยากส่งสัญญาณถึง ผู้มีอำนาจที่เล่นเกมอยู่เบื้องหลังว่า ถึงไปก็ไม่มี ประโยชน์ เพราะเลือกตั้งครั้งหน้าต้องให้บัตร 2 ใบ ช่นเดิม และหาร ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย 100 โครดิ่ง ไปทำอย่างอื่นผิดหลักการ และขัดรัฐธรรมนูญ เล่น เกมอะไรประชาชนเห็นหมด

## เล็งสอย 157 “บิกตู” ไม่ใส่ใจ ปชช.

นายวิสุทธิ ไชยณรงค์ ส.ส.พะเยา ประธานคณะทำงานด้านนโยบายการเกษตรพรรค พท. แถลงว่า ปี 2564 โรคล้มปัสติกรระบาด โคกระบือล้มตายมูลค่าเสียหายนับหมื่นล้านบาท วันนี้อยู่ระบาดขึ้นอีกแต่วัคซีนยังไม่ถึงมือเกษตรกร การปล่อยปะช้าแล้วช้าเล่าแบบนี้อาจเข้าข่ายมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนตัวดำเนินคดีเรื่องนี้ถึงที่สุดอยากถามนายกฯ รว.เกษตรฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าใจคำฟ้องหรือไม่ถ้าไม่แสดงว่าไร้ความสามารถ ไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชน

## “พิชัย” สอน 4 สูตรพลิกวิกฤติ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลที่ดีต้องพลิกวิกฤติเป็นโอกาสขณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ขอเสนอแนวทาง 4 ด้าน ดังนี้ 1.โอกาสทางด้านพลังงาน รัฐบาลต้องตัดสินใจเรื่องราคาหน้าโรงกลั่นต้องเป็นราคาสากล อย่าให้บริษัทพลังงานเอาเปรียบประชาชนทุกด้านแบบเอาแต่ได้ที่สำคัญควรเร่งเจรจาปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ที่มีแหล่งพลังงานจำนวนมาก สามารถนำขึ้นมาใช้และบริการให้ประชาชนในราคาที่ถูกลง ยังทำเงินเข้ารัฐปีละหลายแสนล้านบาท 2.โอกาสทางด้านอาหาร ต้องนำระบบ AI เข้ามาช่วยผลิต 3.โอกาสทางธุรกิจดิจิทัล ที่จะเป็นทิศทางการอนาคตของโลกและ 4.โอกาสทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่คือ อุตสาหกรรมผลิตไมโครชิป (Microchip) และอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ กำลังขาดแคลนหนักทั่วโลก ราคาพุ่งสูงอยากให้เริ่มต้นใน 4 เรื่องนี้ เพื่อเป็นจุดหักเห (Turning point) สำคัญของไทย เพราะตลอด 8 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ทำให้โอกาสกลายเป็นวิกฤติมาตลอด

## ศาลสั่งรอลงโทษ “เอ๋” หมิ่น “ช่อ”

ที่ศาลอาญาศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่ น.ส.พรรณีการ์ หรือช่อ วานิช โฆษกคณะก้าวหน้า เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ปาริณา หรือเอ๋ ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตาม ป.อาญามาตรา 326 และ 328 กรณีเมื่อวันที่ 4 ส.ค.62 จำเลยโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาใส่ร้ายโจทก์กับนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ทำนองว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุระเบิดหลายพื้นที่ใน กทม. รวมทั้งเหตุระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยกระทำผิดตามที่ฟ้องจริง แต่จำเลยยื่นอุทธรณ์

ผู้คดี โดยวันจำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษาส่วนโจทก์ไม่มา ศาลพิเคราะห์แล้วพิพากษายืน ให้จำคุกจำเลย 1 ปี ปรับ 100,000 บาท แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีลดโทษให้ 1 ใน 3 ลงจำคุก 8 เดือน ปรับ 66,666 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

## “สุพัฒนพงษ์” กั้นร้อนแก่พิชัย สก.

ช่วงเย็นที่กระทรวงการคลัง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พลังงาน เป็นประธานประชุมหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤติโควิด-19 และพลังงาน มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รว.คลัง นายณัฐชา พิชัยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปลัดกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมหารือ นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวก่อนเข้าประชุมว่า นัดหารือเพื่อเร่งออกชุดมาตรการดูแลเศรษฐกิจเสนอให้ ครม.พิจารณาให้ทันก่อนที่ 10 มาตรการเดิมจะหมดอายุในวันที่ 30 มิ.ย. โดยต้องพิจารณาในภาพรวม ไปกระทั่งค่าการกลั่นน้ำมันและการเก็บเงินหน้าโรงแยกก๊าซ จะคงตรึงราคาดีเซลไว้ที่ 35 บาท/ลิตร หากพิจารณาแล้วจำเป็นรัฐบาลไม่ลังเลที่จะกู้เงินมาดูแล เพราะหนี้สาธารณะอยู่ที่ 60.1% ยังไม่ชนเพดาน

## เลิกโปรลดจ่ายประกันสังคม

นายสุพัฒนพงษ์ยังกล่าวถึงการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยของ ธปท.ว่า ขึ้นอยู่กับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ของ ธปท. แต่ในส่วนรัฐบาลเป็นห่วงว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเงินเฟ้อสูง หากดอกเบี้ยสูงด้วยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากลูกหนี้ถูกผลักภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นภาระใหญ่ เราต้องใช้ความพยายามเติบโตในท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะไม่ต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพเดิมหรือการปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน เพราะจะกระทบต่อสถานะของกองทุนประกันสังคมได้

## “บิกตู” วอนมือบอยารุนแรง

พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกฯ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกลุ่มประชาชนออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวใส่ร้ายรัฐบาลอีกครั้งว่า มือบอยต้องการประชาธิปไตยเราก็คงทำให้เกิดประชาธิปไตยแล้ว รัฐบาลก็มาจากระบบการเลือกตั้ง วันนี้ประเทศเพิ่งฟื้น มีนักท่องเที่ยวนำเข้าเข้ามาเที่ยว

อยากขอร้องอย่าทำให้เสีย เป็นห่วงลูกหลานต้องเสียอนาคต ชุมชนได้ไม่ว่าอะไรแต่อย่ารุนแรง ผู้สื่อข่าวถามว่าหลายฝ่ายเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลใช้ความรุนแรง ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รุนแรง ผู้ชุมนุมจะออกไปเอง พล.อ.ประวิตรกล่าวข้อนว่า ใช้ที่ไหน ไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมาย

## กทม.เล็งเปิดลานคนเมืองให้มือบอย

ที่อาคารนิทรรศน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 ชั้นแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.ต้องดูแลทุกคน หากมีการร้องขอได้เตรียมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ไว้พร้อมสำหรับการชุมนุมเท่าที่ฟังข้อมูลคนในพื้นที่ชุมนุมเขตดินแดง ได้ให้สำนักพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กทม. ลงพื้นที่ดูคนที่เดือดร้อนเพื่อช่วยบรรเทาได้บ้าง และเรื่องเตรียมพื้นที่ตามนโยบายที่เสนอให้จัดพื้นที่ชุมนุมตามมาตรา 9 ไม่ได้บังคับแค่เป็นทางเลือก จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และปลอดภัยมากขึ้น โดยให้นายจักรพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.หาพื้นที่เป็นเบื้องต้น เช่น ลานคนเมืองที่ดินแดงเพราะมีสนามกีฬา พื้นที่ กทม.ดูเรื่องความสงบเรียบร้อย อำนาจความสะดวก เรื่องขยะ ความปลอดภัย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย การปิดถนนต้องมีคนช่วย กทม.ไม่มีหน้าที่ด้านกฎหมายไม่ได้ต่อต้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงทางการเมืองทั้งสิ้น

## บข.น.ปรับใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บข.น.) พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก โฆษก บข.น. เปิดเผยว่าการชุมนุมหลายวันที่ผ่านมานั้นจนถึงขณะนี้สถานการณ์ไม่บานปลาย ทางกฎหมายได้ออกหมายจับผู้ชุมนุมไปแล้ว 1 ราย มีเยาวชน 2 ราย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาวางเพลิงเผาทรัพย์สินเรียบร้อย แล้ว ตรวจสอบไม่มีประวัติเคยก่อเหตุ และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับเพิ่มเติม กรณีกลุ่มทะเลาะกันตีกันชุมนุมกับกลุ่มเซฟไบงกลอย ในย่านปทุมวันในวันที่ 14 มิ.ย.กรณีที่มีเหตุรุนแรงจะมิชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปติดตามป้องกันเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนการชุมนุมในวันที่ 17 มิ.ย. จะเพิ่มความเข้มโดยทบทวนจากกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. มาปรับใช้

## ทะเล่แก๊สไปไม่ถึงบ้านนายกฯ

ต่อเวลาเวลา 20.00 น. บริเวณใกล้แยกใต้ทางด่วนดินแดงกลุ่ม 14 ขุนพลคนของราษฎร และกลุ่มก๊วนแก๊ส (ทะเล่แก๊สเดิม) ที่นัดหมายรวมตัวทำกิจกรรม “ขับไล่ลุงให้ลาออก” ประมาณ 20 คน นำโดยป้าเป้า-

นางวรรณ แซ่ตั้ง ถือป้ายผ้าขับไล่นายกฯเดินออกถนนวิภาวดีรังสิตขาออก มุ่งหน้าบ้านพักนายกฯที่อยู่ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1 ทม.รอ.) เพื่อนำป้ายผ้าไปติดหน้าบ้านนายกฯ แต่ถูกชุด อคผ. สกัดตรงบริเวณหน้ากรมศรียางค์ทหารบกมีการปะทะกันเล็กน้อยก่อนกลุ่มผู้ชุมนุมถูกผลักดันกลับไปที่แยกใต้ทางด่วนดินแดงเหมือนเดิม



# ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Celeb Online

วันที่: พุธ 15 มิถุนายน 2565

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3714

Col.Inch: 14.25

Ad Value: 21,375

คอลัมน์: Snap!

หน้า: 19(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 64,125

คลิป: สีสี่



จุดพร บรูษพัฒนาปลัดกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม, ณัฐธรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ายธุรกิจพาณิชย์ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น และ รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหาร ฝ่ายการตลาด บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล และบมจ. โรบินสัน เปิดแคมเปญ "CENTRAL/ROBINSON LOVE THE EARTH" ผนึกกำลัง กรมป่าไม้ แจก "กล้าไม้" ฟรี! 75,000 ต้น และเมล็ดพันธุ์ 4,550 ซอง ตลอดเดือน มิ.ย. 65 ที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน

จากรวณงพานิชวัฒน์ ผอ.กลยุทธ์ การตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์, พรทิพย์ มงคลเจริญโชค ผช.ผอ.ฝ่ายการตลาด และจันทรัตน์ สังข์รังสรรค์ ผช.ผอ.ฝ่ายสื่อสารการตลาด บมจ.ไทยวาโก้ ร่วมรณรงค์กิจกรรม How to ทั้ง ทั้งอย่างไรให้มีคุณค่า กับโครงการ วกไ้บราเคย์ บราเก้เราขอ ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น G ตั้งแต่วันที่-31 ส.ค. 65

อภิชาติ ธรรมมโนเมัย กก.ผอ.บมจ. เพรซิเดนท์ เบเกอร์ รับมอบใบรับรองจาก สถาบันไทยพัฒนา ให้เป็น 1 ในบริษัทกลุ่ม หลักทรัพย์ ESG100 ที่มีกรดำเนินงาน โดดเด่นด้านสิงแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) โดยบริษัท ีเข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2565

# 120 ปี กรมชลประทาน รุกเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำและการบริการคุณภาพส่งถึงประชาชน

ฉลองครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน วิศวกรรมภาพซบเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ แสดงผลงานและนวัตกรรมงานชลประทานผ่านนิทรรศการยิ่งใหญ่ นำเทคโนโลยีเสมือนจริง โชว์ความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต (The Miracle of Water for Life) ที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมาย พร้อมจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน '120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน' ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมรับชมนิทรรศการทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 120 ปี แห่งการกำเนิดและวิวัฒนาการงานชลประทานในประเทศไทย นับแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ผู้ก่อตั้งกรมคลอง เปลี่ยนเป็นกรมตมในรัชกาลที่ 6 และเป็นกรมชลประทานในรัชกาลที่ 7 การพัฒนางานชลประทานในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 9 ที่งานด้านการชลประทานได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาและก่อสร้าง โครงการชลประทานประเภทและขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ มีโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ในทุกพื้นที่มากกว่า 2,000 โครงการ

"ตลอดระยะเวลา 120 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้ในภาคส่วนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 21,463 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวมประมาณ 83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 51.08 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 94,961



ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2580 ทวีงสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น" นายประพิศฯ กล่าว

ในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน ได้จัดงาน "120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565 โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีนิทรรศการด้านการชลประทาน กิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายชลประทานทุกภูมิภาครวม 67 หัวข้อ โดยวิทยากรระดับจังหวัด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรม "รักษาน้ำ ปลูกป่า" ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ จำนวน 22,930 ต้น สำหรับที่ส่วนกลาง จัดเวทีเสวนาโดยวิทยากรมากประสบการณ์จากสายงานต่าง ๆ แจกกล้าไม้ อาทิ ยางนา สัก พะยูง รวม 3,350 ต้น ให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน และมีร้านจำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานอีกด้วย

นอกจากนี้ กรมชลประทานจัดนิทรรศการเสมือนจริงต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยครั้งนี้จะได้สัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต "The miracle of water for life" ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การเดินทางของสายน้ำตลอด 120 ปี ผู้เข้าชมจะ

ได้รับความสนุกและตื่นเต้นไปกับการสร้างตัวละครอวาตารเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ "พลังแห่งชลประทาน ความเป็นหนึ่งเพื่อทุกคน (One for All)" กับผลงานของ 38 หน่วยงานในสังกัด และกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน พร้อมกิจกรรมเสวนาและแจกของรางวัลมากมายจากส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2565 และร่วมสัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต "The miracle of water for life" ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริงตลอดจนร่วมบริจาคให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผ่านทางเว็บไซต์ 120 ปี กรมชลประทาน ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

## เครื่องซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 - 11:38 น.



เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 - เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพบบักรกอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือสูญพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้น การที่มีองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป



“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป”

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสร้างสังคมชุมชนที่ยั่งยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมายให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมามีเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป”



## เครื่องซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า



14 มิ.ย. 2565 - 11:27 น.

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 – เครื่องเจริญโกคภณท์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครื่องเจริญโกคภณท์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือสูญพลภพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้น การที่มีองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็น การสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป



“ขอขอบคุณบริษัท เครื่องเจริญโกคภณท์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป”

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสร้างสังคมชุมชนที่ยั่งยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมาย ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมามีเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้อย่างแข็งขันต่อไป”

## เครือซีพีมอบทุนการศึกษา แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 - 11:33 น.



เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 - เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่าง ๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือสูญพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานดังกล่าว การที่มีองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็น การสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป



“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป”

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสร้างสังคมชุมชนที่ยั่งยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมาย ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมามีเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสียหายในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้อย่างแข็งขันต่อไป”



## เครื่องซีพีส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา 1 ลบ. แก่บุตร จนท.

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10:09 น.



เครื่องซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือสูญพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้น การที่มีองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป

“ขอขอบคุณบริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป”

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครื่องซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสร้างสังคมชุมชนที่ยั่งยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครื่องซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมาย ให้เครือ

CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมามีเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้อย่างแข็งขันต่อไป”



เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือสูญพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้น การที่เมืองคอร์กี้ที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป

“ขอขอบคุณบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป” ดร.ยุทธพล กล่าว



นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสร้างสังคม

ชุมชนที่ยั่งยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมาย ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมามีเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสียหายในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป” นายจอมกิตติ กล่าว

## เครือข่ายพี่ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท



สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- 14 มิ.ย. 65 11:44 น.

เครือข่ายจิตอาสาของกรมป่าไม้ เห็นถึงความสำคัญและห่วงใยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือข่ายจิตอาสา เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือสูญพลภพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้น การที่มีองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็น การสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป

“ขอขอบคุณบริษัท เครือข่ายจิตอาสา จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป” ดร.ยุทธพล กล่าว

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือข่ายจิตอาสา กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือข่ายพี่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือข่าย มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสร้างสังคมชุมชนที่ยั่งยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก

คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมาย ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป” นายจอมกิตติ กล่าว



# เครื่องซีพีร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษาหนึ่งล้านบาท แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หวังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย

เผยแพร่ : 14/06/2022 15:25



เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 – เครื่องเจริญ โภคภัณฑ์ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครื่องเจริญ โภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอาทิตย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตรายต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้น การที่มีองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป

“ขอขอบคุณบริษัท เครื่องเจริญ โภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป”

นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครื่องเจริญ โภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครื่องซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสร้างสังคมชุมชนที่ยั่งยืน และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีไอโอ เครื่องซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมายให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครื่องซีพี มี

เป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสียหายในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ได้อย่างแข็งขันต่อไป”





## เครื่องซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา

เครื่องซีพี ร่วมส่งกำลังใจให้ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ป่าไม้ มอบทุนการศึกษา หนึ่งล้านบาทแก่บุตรเจ้าหน้าที่หวั่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นแรงใจให้ทุกฝ่าย



เผยแพร่เมื่อ : 14 มิ.ย., 2022, 20:17

เครื่องเจริญโภคภัณฑ์เติมเต็มร่วมส่งมอบกำลังใจ เล็งเห็นถึงภารกิจและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ในสังกัดกรมป่าไม้ รวมถึงสถานภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่

โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีและนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ด้าน ดร.ยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมป่าไม้ มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดและการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ รักษาป่าและควบคุมไฟป่า เกือบ 5 พันคน ที่ต้องออกตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลและอาจพักแรมในพื้นที่ป่าในบางครั้งอาจประสบภัยอันตราย

ต่างๆ จากกลุ่มบุคคลผู้หวังประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ จนถึงขั้นบาดเจ็บ พิการหรือสูญพลภาพหรือถึงแก่ชีวิตทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังต้องได้รับความยากลำบากในการดำรงชีวิต รวมทั้งต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้น การที่มีองค์กรที่เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จึงได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลาน ถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เพื่อรักษาไว้เป็นมรดกส่งมอบแก่คนรุ่นหลังต่อไป

“ขอขอบคุณบริษัท เครื่องเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 306 ทุน ประกอบด้วย ระดับอุดมศึกษา 41 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา 265 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและควบคุมไฟป่าของเราทุกท่านที่พร้อมจะปฏิบัติงานในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ดำรงอยู่ต่อไป”



นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เครือซีพีเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กไทยมาโดยตลอด รวมถึงการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนของบุตรเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของชาติ โดยเครือฯ มุ่งดำเนินกิจการควบคู่กับการสร้างความยั่งยืน ทั้ง 3 มิติ คือ

- การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
- การสร้างสังคมชุมชนที่ยั่งยืน
- และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เข้ามาเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของโลก คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาโลกร้อน ได้ประกาศกำหนดเป้าหมาย ให้เครือ CP มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ซึ่งหนึ่งในการช่วยลดอุณหภูมิของโลก เครือซีพี มีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้จำนวน 20 ล้านต้น

ซึ่งในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของบริษัทแล้วทั่วโลก นอกจากการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของตนเองแล้ว ที่ผ่านมาเครือซีพีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ในการเข้าไปดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างป่าสร้างอาชีพ และร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

“ในฐานะผู้แทนเครือซีพี ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ด้วยเล็งเห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หลายพื้นที่ มีความยากลำบาก ห่างไกล และต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ การที่ได้ร่วมแบ่งเบาภาระพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป”



ผังรายการ



ทีวีออนไลน์



ข่าว



เมนู

## ขยายผล บังลุด ตัดไม้พื้นที่ป่า จ.พังงา

วันที่ 15 มิ.ย. 2565

ข่าวศึก 7HD - เจ้าหน้าที่ยื่นหลักฐานชัดเจน "บังลุด ไม้ใหญ่" ตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดพังงา และจะตรวจสอบว่าทำความผิดที่ไหนอีกบ้าง รวมทั้งประสาน ปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย

เป็นคำประกาศกลางป่าเทือกเขานางหงส์ อำเภอเมืองพังงา ของ "บังลุด ไม้ใหญ่" กับทีมงาน ที่บันทึกคลิปลง TikTok เผยแพร่ในสื่อโซเชียล โดยบอกว่ารับบริการตัดไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหน จึงทำให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา สั่งเจ้าหน้าที่เข้าไปจับกุมเมื่อวานนี้

ขณะที่ "บังลุด ไม้ใหญ่" ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมาย และยืนยันว่าก่อนที่จะเข้ามาตัดไม้ ได้มีการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่แล้วว่า ไม้หวงห้ามทั้งหมดไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงเห็นว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไร จึงได้นำทีมงานพร้อมเครื่องจักรเข้าไปตัดไม้ เพราะหากไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ก็คงไม่กล้า

ทางด้านพันตำรวจเอกวิษณุชาคม คำจำปา ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งคาโงก บอกว่า คดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย "บังลุด ไม้ใหญ่" ทีมงานที่ร่วมตัดไม้ 3 คน และเจ้าของที่ดินอีก 1 คน สำหรับพื้นที่เกิดเหตุที่ "บังลุด ไม้ใหญ่" อ้างว่าถูกต้องตามกฎหมายนั้น จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ พบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ส่วนกรณีเจ้าของที่ดินนำ นส.2 เนื้อ 24 ไร่ มาอ้างอิงก็ต้องตรวจสอบ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย เบื้องต้นได้แจ้งข้อหา กระทำความผิดบุกรุกแผ้วถาง และทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ขณะที่ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ สั่งตรวจสอบ ว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้าไม้ในเทือกเขากมลา จังหวัดภูเก็ต หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเอกสารถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ และประสาน ปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน ด้วย

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565



## จับหนุ่มโพสต์คลิปปลงตึกตอก โคนขายไม้หวงห้ามเขตป่าสงวนฯ อั้งที่ดินมรดกพ่อแม่

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 09.21 น.

14 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประวิทย์ ช่วยหมุด หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองพังงา พร้อมด้วย นายนิธิวุฒิ ละวีวรรณ ผอ.ทสจ.พังงา ว่าที่ร้อยเอกพงษ์ศักดิ์ เวทยาววงศ์ นอภ.เมืองพังงา พ.ต.อ.วิชาคม คำจำปา ผกก.สภ.ทุ่งคาโงก พ.ต.ต.นิพนธ์ พลอยขาว ผบ.ร้อย ตชด. 425 ตะกั่วป่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปทส.ชุดปฏิบัติการจังหวัดพังงา ปลัดอำเภอ อส. กอ.รมน.พังงา เจ้าหน้าที่หน่วย นปพ.เมืองพังงา ทสจ.พังงา กำนันตำบลสองแพรก

สนธิกำลังเข้าตรวจสอบหลังได้รับทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชั่น tiktok ใช้ชื่อ บังลुक ไม้ใหญ่ กมลา ได้โพสต์ภาพและข้อความในขณะกำลังโค่นต้นไม้ ทราบภายหลังเป็น ตะเคียนสามพอน และไม้หวงห้ามจำนวนมาก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากระทะคว่า

จากการตรวจสอบพบมีผู้เลื่อยและเคลื่อนย้ายโดยใช้รถแบ็คโฮ จำนวน 5 คน ชาย 4 หญิง 1 จึงควบคุมตัวพร้อมของกลาง ไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกโค่นล้ม 33 ท่อน/ตัน เลื่อยยนต์ 3 เครื่อง อุปกรณ์การชักลากไม้หลายรายการ และ รถแบ็คโฮ จำนวน 1 คัน เจ้าหน้าที่ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำผิดตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 พรบ.เลื่อยโซยนต์ พ.ศ.2545 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธ โดยนายอัมรี เพชรมณี อายุ 29 ชาวสตูล รับสารภาพเครื่องเลื่อยทั้งหมดเป็นของตนเอง



ขณะ นางจรินทร์ เพชรเกลี้ยง อายุ 68 ปี อั้งมีกรรมสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่เกิดเหตุ กล่าวว่า ตนเองได้รับมรดกที่ดินจากพ่อของตนเอง เป็น นส.2 จำนวน 24 ไร่ เมื่อปี 2505 กระทั่งลูกชายได้เล่นตึกตอกและทราบว่ามีคนต้องการซื้อขายไม้ขนาดใหญ่ จึงสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียง จนเข้าใจว่าต้นไม้หวงห้ามสามารถขายและให้โค่นได้ จึงตัดสินใจติดต่อและขายไปในราคาเหมาจำนวน 80,000 บาท เป็นไม้อายุมากกว่า 60 ปี มีขนาดใหญ่ และไม่เข้าใจว่าถูกจับกุมร่วมกระทำผิดครั้งนี้ได้อย่างไร

ส่วน นายลูกมาน มะห่าหมาด อายุ 31 ปี ชาว ต.บางรีน อ.เมืองระนอง กล่าวว่า ตนเองลงตึกตอกหาคนขายไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ จนมีคนติดต่อทางสื่อออนไลน์ และได้ตกลงราคาเหมาไม้ในราคา 80,000 บาท ในขณะที่โค่นไม้ยอมรับว่าลงโพสต์ในตึกตอก ลักษณะขายไม้ไปด้วยจน

ได้ลูกค้าที่รับซื้อไม้จากตนเองในราคาต่อตันละ 100,000 บาท การลงสื่อออนไลน์เป็นวิธีการขายของตนเองและถือว่าเป็นสิทธิ์ของตนเอง โดยตนเองมองว่าไม้ที่โค่นในที่ดินกรรมสิทธิ์มีการตกลงซื้อขายชัดเจน ส่วนที่ดิน นส.2 ตนเองเข้าใจว่าสามารถค้าขายไม้ได้ตามกฎหมาย

ต่อมาได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางบันทึกการจับกุม ที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อำเภอเมืองพังงา ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา โดยนายพจน์ หรรุรพันธ์ ปลัดพังงา ร่วมแถลงผลการจับกุม ว่าทางอำเภอเมืองพังงาได้เข้าตรวจสอบตามภาพที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งพบว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากระทะคว่ำ หมู่ 2 ต.สองแพรก อ.เมือง จ.พังงา โดยคิดมูลค่าเสียหายต้นไม้จำนวน 33 ท่อน/ต้น รวมเป็นเงิน 1,974,390 บาท และตรวจยึดพื้นที่จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา. 012



## นายอำเภอเมืองพังงานำทีมบุกจับพ่อค้าไม้ใหญ่คนดังหลังพบลงตึกตอกตัดไม้ป่าหวงห้ามที่สองแพรก

สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2565 08:04 น.



นายอำเภอเมืองพังงานำทีมบุกจับพ่อค้าไม้ใหญ่คนดัง หลังพบลงตึกตอกตัดไม้ป่าหวงห้ามที่สองแพรก อ้างซื้อไม้ในที่ดินมีเอกสารสิทธิของชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 หลังจากมีการพบว่าในแอปพลิเคชันตึกตอก TikTok มีผู้ใช้บัญชีชื่อว่าบังลुक ไม้ใหญ่ ได้เผยแพร่คลิปการตัดไม้ป่าหวงห้ามขนาดใหญ่บอกว่าอยู่บนเทือกเขานางหงส์ พร้อมกับประกาศขายไม้ใหญ่ผ่านโซเชียล ทางนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจึงสั่งการให้ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาววงศ์ นายอำเภอเมืองพังงา สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทสจ.พังงา ตชด.425 ตระกั่วป่า ตำรวจ ปทส. เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสองแพรก เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พง.1 เจ้าหน้าที่กอ.รมน.พังงา ตำรวจ สภ.ทุ่งคาโงก ร่วมกันสืบสวนติดตามจนพบว่า บุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปพร้อมพวกกำลังตัดไม้อยู่ในป่าพื้นที่บ้านสองแพรก ม.2 ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา จึงเข้าจับกุมผู้ต้องหา 5 ราย ประกอบด้วยบังลुक ไม้ใหญ่พร้อมพวกรวม 4 ราย และผู้ครอบครองที่ดิน 1 ราย พร้อมด้วยของกลางไม้ตะเคียนสามพอน และไม้หวงห้ามอื่นๆรวมคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท รถแบคโฮ 1 คัน เลื่อยโซ่ยนต์ 3 เครื่อง และอุปกรณ์ซักรากไม้จำนวนหนึ่ง นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

ขณะที่บังลुक ไม้ใหญ่ เปิดเผยว่า ตนเองมีอาชีพรับซื้อไม้ใหญ่ส่งขายให้ลูกค้าทั่วประเทศ และได้รับการติดต่อให้มาซื้อไม้หวงห้ามของชาวบ้านในแปลงนี้ โดยคนขายได้ยืนยันว่าไม้ป่าหวงห้ามอยู่ในเอกสารสิทธิที่ดิน นส.2 หรือใบจอง พื้นที่ 24 ไร่ ซึ่งก่อนที่ตนเองจะเข้ามาตัดไม้ ได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่แล้ว ว่า ไม้หวงห้ามทั้งหมดไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวน ตนจึงได้เข้ามาทำงานพร้อมด้วยเครื่องจักรเข้ามาดำเนินการตัด และขอยืนยันว่า หากไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตนเองก็ไม่เข้ามาตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่นี้หรอก และล่าสุดบังลुक ไม้ใหญ่ ก็ได้ลงคลิปในตึกตอกว่า “บังลुकตัดไม้ตามที่กฎหมายกำหนดด้วยความบริสุทธิ์ใจ”



ด้านนายพจน์ หรรุวรรณท์ ปลัดจังหวัดพังงา กล่าวว่า ทางจังหวัดพังงาได้สืบทราบว่าผู้กระทำความผิดได้เผยแพร่คลิปการตัดไม้หวงห้ามขนาดใหญ่ในพื้นที่ป่าเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาจึงสั่งการให้นายอำเภอเมืองพังงา สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาข่าวจนทราบว่าอยู่ในพื้นที่ตำบลสองแพรก อ.เมืองพังงา โดยได้จัดแบ่งกำลังเป็น 3 ชุด บุกเข้าจับกุมตัว ซึ่งพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียล

กต็อก โดยแจ้งข้อหาว่ากระทำความผิดบุกรุกแผ้วถางและทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เทือกเขากระหะคว่า อำเภอเมืองจังหวัดพังงา ของกลางไม้หลักๆจะเป็นไม้ตะเคียนสามพอน รวมทั้งหมด 33 ท่อนตัน คิดเป็นมูลค่าเกือบ 2 ล้านบาท นอกจากนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง 3 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ซึ่งต้องมาคิดในเรื่องมูลค่าความเสียหายอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของกรกล่าวอ้างว่าไม้หวงห้ามอยู่ในพื้นที่มีเอกสารสิทธิครอบครองนั้น ก็ต้องนำหลักฐานต่อสู้ในทางคดีต่อไป

## ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม maiA พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมคืนผืนป่า 91 ไร่ จ. แพร่ ในโครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect”



ดร. ศรพล ตฤยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมด้วยผู้บริหาร บจ. mai และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ผืนป่า ซึ่งระดมทุนผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเรือง บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่อ่อนแม่ถาง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ รวม 91 ไร่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำ ร่วมกับสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โดยมี วิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรภาครัฐและชุมชน ประกอบด้วย ประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ และนันทนา บุญยานันต์ ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม





## รอศาลวินิจฉัย ภูมิใจไทยป้องกันวรรณ ปิดบับ “ลาออก” เจ้าตัวหลบสื่อ

15 มิ.ย. 2565 05:24 น.

“เสียหู” ให้ “ครูไอ้ะ” โขว์หลักฐานไม่ได้รุกป่า แค้ใช้ความรู้สึกคำพูดไม่พอ ออกตัวถ้าผิดจริง ไม่ต้องรอใบเสร็จ “ศักดิ์สยาม” ลั่นไม่ปลดแค่ขั้นตอนกล่าวหา “ศุภชัย” กางปีกป้องกันเก้าอี้ต่อได้ “กนกวรรณ” หลบสื่อทั้งวัน ไหว้ปลกๆไม่ยอมตอบคำถาม อ่างยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ “ตรี นุช-ไพบูลย์” รีบโต้ไม่คิดตกปลาบ่อเพื่อน ทส.เดินหน้าเพิกถอนโฉนด ชุดปราบฯลงพื้นที่จัดคดี ฝ่ายค้านปลงน็อกรัฐบาลยาก เย้ยสังคมไม่ได้คาดหวังกับก๊วนลากตั้ง เปิดชื่อ 10 รมต.ขึ้นเชียง “3 ป.” นำทีม “ชัยวุฒิ-สันติ-อนุทิน-ศักดิ์สยาม-จรินทร์-จตุติ-นิพนธ์” “บักป้อม” สบายใจไร้กังวล ศาลสั่งจำคุก “เอ” หมิ่น “ช่อ” แต่ให้รอลงโทษ กทม.เล็งเปิดลานคนเมืองให้มือบ บชน.ปรับใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว

แม้จะมีกระแสกดดันหนักให้ลาออก หลังถูกป.ช.ชี้มูลคดีออกโฉนดที่ดินบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี พร้อมนายสุนทร วิชาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี แต่นางกนกวรรณ วิชาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ยังคงบ่ายเบี่ยงหลบเลี่ยงชี้แจงต่อสื่อ ขณะที่พรรคภูมิใจไทยต้นสังกัดได้แต่ยกข้ออ้างเป็นเรื่องส่วนตัว

### “หนู” ให้ “ครูไอ้ะ” โขว์หลักฐาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกระแสกดดันให้นางกนกวรรณ วิชาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ หรือ “ครูไอ้ะ” ลาออก หลังถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลคดีออกโฉนดที่ดินบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ว่า โทระไปสอบถามและได้แจ้งว่าถ้ามั่นใจว่าไม่ได้กระทำผิด แค้พูดว่าไม่ได้กระทำผิดยังไม่พอ ขอให้เอาหลักฐานเอกสารต่างๆมาแสดง พิสูจน์ด้วยความรู้สึกและคำพูดไม่ได้ ก็ให้กำลังใจในฐานะเป็นลูกพรรคและรู้จักกันมานาน เมื่อถามว่านางกนกวรรณจะชี้แจงเรื่องนี้เมื่อไหร่ นายอนุทินตอบว่า เดียวคงชี้แจง อยู่ระหว่างเรียบเรียงข้อมูล ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อไปถึงขั้นตอนใดๆสิ่งๆที่ควรเกิดขึ้นก็ต้องเกิด

### ไม่กระทบภาพลักษณ์พรรค

ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคภูมิใจไทยไม่กดดันให้ลาออกจาก รมช.ศึกษาฯ นายอนุทินตอบว่า ขออย่าอีกทีว่าข้อหาที่ถูกกล่าวหา ไม่ได้กระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือกระทำผิดเกี่ยวกับพรรคการเมือง ตัวพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เป็นเรื่องส่วนตัว แน่แน่นอนว่าถ้าผิดไม่ต้องรอใบเสร็จ เมื่อถามว่าแปลว่าต้องรอคำสั่งศาลอย่างเดียว นายอนุทินตอบว่า เร็วแน่นอน เพราะกระบวนการเดินแล้ว ป.ป.ช.ชี้มูลส่งไปที่อัยการสั่งฟ้อง ถ้าศาลรับฟ้องกฎหมายระบุว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ถึงจุดนั้นพวกเราเริ่มได้เห็นสำนวนจะมารื้อกัน ถ้าดูแล้วว่าผิดเดี่ยวจัดการเอง ปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมาย รับรองว่าไม่มีการปกป้อง เมื่อถามว่าจะกระทบกับพรรคหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ไม่กระทบ คนละเรื่องกัน เป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทยวางตัวบุคคลทดแทนตำแหน่งรมช.ศึกษาฯแล้วหรือยัง นายอนุทินตอบว่า ยัง ปรับครม.หรือไม่ยังไม่ทราบเลย 2 ตำแหน่งที่ว่างอยู่ก่อนหน้านี้ นายกฯก็ยังไม่ได้ปรับ

### ไม่ปลดแค่ขั้นตอนการกล่าวหา

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ต้องปล่อยให้กระบวนการข้อเท็จจริงก่อน พูดคุยกับนางกนกวรรณ แล้ว บอกว่าให้ดูข้อเท็จจริงตามกฎหมาย และต่อสู้ไปตามกระบวนการ นางกนกวรรณบอกว่าพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง เมื่อถามว่าจำเป็นต้องให้ออกจากตำแหน่งก่อนหรือไม่ นายศักดิ์สยามตอบว่า ไม่ เป็นเพียงขั้นตอนการกล่าวหา เราต้องดูคำวินิจฉัยศาล ไปวินิจฉัยอะไรก่อนอาจดูลำดับขั้นตอนไปหน่อย เป็นความคิดเห็นของนักกฎหมายหลายคน เมื่อถามว่าทางพรรคติดต่อนายสุนทร วิลาวัลย์ นาย กอบจ.ปราจีนบุรี บิดานางกนกวรรณได้หรือไม่ นายศักดิ์สยามตอบว่า ทางพรรคไม่ได้คุยกับนายสุนทรเลย ส่วนเรื่องภาพลักษณ์ของพรรค พรรคเราก็อายางที่เห็นต้องดูกันที่การทำงาน เมื่อถามว่าพรรคจะสร้างมาตรฐานทางการเมือง ให้รัฐมนตรีลาออกก่อนเพื่อให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการตามขั้นตอนปกติ นายศักดิ์สยามตอบว่า ต้องดูการทำงานเป็นหลัก และในพรรคไม่มีใครกังวลว่าเรื่องนี้จะกระทบกับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปหรือไม่

### “กนกวรรณ” หลบสื่อร่วม ครม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกครั้งก่อนการประชุม ครม. บรรดารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยจะรวมตัวกันที่ตึกบัญชาการ 1 ห้องทำงานของนายอนุทิน และปกตินางกนกวรรณจะมารวมตัวด้วยทุกครั้ง จากนั้นจึงเดินทางไปประชุม ครม. ที่ตึกสันติไมตรีพร้อมกันทั้งพรรค แต่วันนี้นางกนกวรรณไม่ได้มาร่วม ขบวนเหมือนรัฐมนตรีคนอื่น คาดว่าต้องการเลี่ยงตอบคำถามสื่อมวลชน ท่ามกลางกระแสกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง หลังถูก ป.ป.ช.ชี้มูลและเข้าข่ายผิดกฎหมายจริยธรรมนักการเมืองอย่างร้ายแรง

### ไหว้ปลกๆไม่ยอมตอบคำถาม

หลังการประชุม ครม. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางออกจากตึกสันติไมตรี ฝั่งด้านหน้าตึกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีผู้สื่อข่าวบางส่วนดักรอสัมภาษณ์ เมื่อถามว่า ยังไม่ลาออกจากตำแหน่งใช่หรือไม่ นางกนกวรรณยกมือไหว้พร้อมตอบว่า “ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ช่วงนี้จะขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ เดี่ยวค่อยว่ากันว่าจะยังง่ต่อ” ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าได้ติดต่อคุณพ่อหรือไม่ นางกนกวรรณไม่ตอบคำถาม ได้แต่ยกมือไหว้ เมื่อถามว่ามีกระแสเรียกร้องให้ลาออก นางกนกวรรณยกมือไหว้อีกครั้ง ก่อนจะเดินขึ้นรถพร้อมกล่าวสั้นๆว่า “ขอบคุณค่ะ” ก่อนจะปิดประตูรถขับออกจากทำเนียบรัฐบาล

### อ้างยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์

ต่อมาที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางกลับหลังการประชุม ครม. กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่มารอสัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมามีได้เสียบหายไปในไหน ยังคงทำงานลงพื้นที่ติดตามงานราชการด้านการศึกษาอยู่ปกติ เชื่อมั่นเคารพในกระบวนการยุติธรรม แต่ขณะนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใดๆ เนื่องจากหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์และชี้แจงไปแล้ว ส่วนจะยุติบทบาททางการเมืองหรือสละเก้าอี้หรือไม่ ยังยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้พูดไปหมดแล้ว

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้เจอกับนางกนกวรรณ ได้สอบถามถึงเรื่องคดีความ แต่นางกนกวรรณไม่ได้พูดคุยว่าจะไขก๊อกทางการเมือง หรือลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ เมื่อ ถามว่า การที่นางกนกวรรณและบิดาโดนคดีบุกรุกป่า อาจเป็นเกมต่อรองทางการเมืองที่ต้องการดึงฐานเสียงนางกนกวรรณมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ น.ส.ตรีนุชตอบว่า ไม่คิดเช่นนั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นปัญหาส่วนตัว

### “บิ๊กตุ้” พบ “ครูโ๊ะ” แล้วใน ครม.

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ตอบผู้สื่อข่าวเพียงสั้นๆว่าได้พบและพูดคุยกับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ในที่ประชุม ครม. แล้วหรือไม่ว่า “พบแล้วๆก็สั่งการไป”

### ภท.กางปีกป้องกันเก้าอี้ต่อ

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า พรรคพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนางกนกวรรณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ถือเป็นเรื่องระหว่างนางกนกวรรณกับกระบวนการยุติธรรม และเรื่องเข้าสู่การพิจารณาแล้ว ดังนั้นพรรคจะไม่ดำเนินการอะไรเรื่องนี้ การประชุมพรรคภูมิใจไทยวันที่ 15 มิ.ย. จะไม่มีวาระเรื่องนางกนกวรรณมาพิจารณา ปล่อยให้เหมือนคนอื่นๆ ให้นางกนกวรรณไปต่อสู้ในศาล ต้อง สันนิษฐานว่านางกนกวรรณยังเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะพิสูจน์ว่ากระทำความผิดจนสิ้นข้อสงสัย นางกนกวรรณ

สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้ ส่วนจะปรับ ครม.หรือไม่นั้น ไม่ทราบ ต้องไปถามหัวหน้ารัฐบาล เมื่อถามว่า การมีรัฐมนตรีพรรคร่วมรัฐบาล ถูกขู่ความผิด 2 คน เป็นจุดอ่อนให้ฝ่ายค้านหยิบมาขยี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายศุภชัยตอบว่า ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง แต่สิ่งที่ยืนยันได้ คือขณะที่นางกนกวรรณดำรงตำแหน่งไม่ได้ทำหน้าที่ บทพร่อง ทุ่มทำงานเต็มที่ และเป็นเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นมา 20 ปีแล้ว

### “ท็อป” เดินหน้าเพิกถอนโฉนด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า คดีของนายสุนทร วิลาวัลย์ นายก อบจ.ปราจีนบุรี และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ กับพวก บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขต จ.ปราจีนบุรี ได้รับรายงานจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า ไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค.2563 ถือเป็นคดีอาญาที่ยังไม่หมดอายุความ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการ แต่เป็นคนละส่วนกับคดีที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด ขณะนี้กรมอุทยานฯทำหนังสือไปยัง ป.ป.ช. ขอเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้ว เพื่อนำเรื่องส่งให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนด และเมื่อพื้นที่เหล่านั้นกลับมาเป็นพื้นที่ป่า เราถึงสามารถฟ้องร้องว่ามีการบุกรุกอุทยานฯได้ การที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดเหมือนเรามีแบ็กที่ดำเนินการต่อได้เลย แต่หาก ป.ป.ช.ยังไม่ได้ชี้มูล การไปขอเพิกถอนที่ดินโดยที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าที่ดินนั้นมีการออกโฉนดโดยชอบหรือไม่ อาจทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปฟ้อง จะฟ้องกลับได้

### ชุดปราบฯลงพื้นที่ตามคดี

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์การประสานการปฏิบัติ (ศป.) ที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชุดจับกุมดำเนินคดีนายสุนทรและนางกนกวรรณ กับพวก กรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในเขต จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า วันที่ 15 มิ.ย.เวลา 10.00 น. เตรียมลงพื้นที่พร้อมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ไปติดตามความคืบหน้าคดีการจับกุมดำเนินคดี นายสุนทรและนางกนกวรรณที่มีการแจ้งความไว้ตั้งแต่ปี 2563 ว่าดำเนินการไปถึงไหนและอย่างไร นอกจากนี้จะลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้งว่าพื้นที่ที่มีการตรวจยึดจับกุม มีการบุกรุกเพิ่มหรือไม่ หรือยังอยู่ในสภาพเดิม รวมทั้งจะไปตรวจสอบแปลงอื่นที่มีข่าวว่ามีการบุกรุกด้วย

### ฝ่ายค้านปลงน็อกรัฐบาลยาก

ที่รัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวถึงการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีวันที่ 15 มิ.ย. ว่า จำนวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายลงตัวแล้ว คือ 1+9 คือนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีอีก 9 คน ฝ่ายค้านตรวจสอบร่างญัตติแล้วทุกคนเห็นชอบ หมดเดดไลน์ใจจะล้มรัฐบาล ได้มีหลายประเด็น แต่จะน็อกได้หรือไม่ คิดว่าการน็อกด้วยมือคงไม่ง่าย แต่หากน็อกโดยสาระและความรู้สึกสังคมที่จะรับไม่ได้มีหลายประเด็น เมื่อถามว่ามีชื่อนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ถูกอภิปรายด้วยหรือไม่ นายสุทินตอบว่า สามารถอภิปรายได้ในมุมการเมือง ไม่ก้าวล่วงเรื่องการพิจารณาคดี ไม่เป็นปัญหา เมื่อถามว่าแสดงว่ามีชื่อนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ด้วยหรือไม่ นายสุทินตอบว่า ไม่แน่ใจ ต้องหารืออีกครั้ง เมื่อถามว่าประเมินหลังการอภิปรายจะมีการปรับ ครม.หรือไม่ นายสุทินตอบว่าไม่ทราบ เวลาเหลือน้อย ขึ้นอยู่กับนายฯจะลากหรือจะจบเลย อาจต้องทนกันไป เหมือนเรือรั่วทั้งลำ รั่วหลายรู ไม่รู้จะต้องอุดรูไหนบ้าง

### เย้ยสังคมไม่คาดหวังลากตั้ง

นายสุทินยังกล่าวถึงกรณี ส.ว.ระบุงขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 ว่า ฝ่ายค้านพยายามมองแง่ดีอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหากไม่คิดอะไร แต่ถ้ามองในแง่อื่นก็น่าสงสัย ทำไมเลือกอภิปรายหลังการอภิปรายของพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือจะมาช่วยล้างความผิด คิดว่าสังคมไม่ได้คาดหวังการอภิปรายของ ส.ว.มากนัก ที่ผ่านมารู้ๆอยู่แล้วว่าชักพอกได้จริงหรือไม่ แต่จะพอกขนาดไหนก็ไม่ออก เพราะมันติดไปแล้ว ยังไงก็พอกไม่ออก

### ฝ่ายค้านได้ซื้อครบยื่นชักพอก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มี ส.ส.จากพรรคร่วมฝ่ายค้านได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล พรรคเพื่อชาติ พรรคประชาชาติ พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังปวงชนไทยร่วมลงนาม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 ครบตามจำนวน วันที่ 15 มิ.ย. แกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนข้อกล่าวหาที่จะแนบไว้ในญัตติ ยังคงยึด 6 กรอบหลัก ประกอบด้วย ความผิดพลาตล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดิน ใจไม่ฝักใฝ่รัฐธรรมนูญและมาตรฐานจริยธรรม มีพฤติการณ์ส่อทุจริตเอื้อประโยชน์

ให้พวกพ้อง ไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือเรื่องที่ฝ่ายค้านเคยอภิปราย เคยทักท้วง ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทำลายระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ภายใต้ชื่อยุทธการ “เด็ดหัว สอยนังร้าน”

## เปิดชื่อ 10 รมต.ถูกจับขึ้นเชียง

ส่วนรายชื่อ 10 รัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ ประกอบด้วย 3 พรรคคือ พรรคพลังประชารัฐ 5 คน ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง พรรคภูมิใจไทย 2 คน ได้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน ได้แก่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย แกนนាំฝ่ายค้านแต่ละพรรคแสดงความมั่นใจในข้อมูลที่จะนำมาอภิปราย ส่วนรายชื่อ นายจตุติ และนายนิพนธ์ เป็นการเสนอชื่อมาจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน ทางแกนนำพรรคเพื่อไทยไม่ได้สอบถามในรายละเอียดมากนัก แต่มั่นใจว่าเมื่อมีการเสนอชื่อเข้ามา คงมีข้อมูลสนับสนุนตามข้อกล่าวหา

## “บิ๊กตู” แขว “อ.อนุทิน” ก็มีสิทธิ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังประชุม ครม.ว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสียหายจากอุทกภัย 625 แห่ง 889 โครงการ 40 จังหวัด วงเงินรวม 2.2 พันล้านบาท ยังมีอีกหลายโครงการ หลายมาตรการที่กำลังพิจารณา ทุกวันนี้รัฐบาลเร่งทำทุกประเด็นเต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่ ขอคุณบรรดา ครม. ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดที่อยู่กันมาจะ 3-4 ปีแล้ว เราทำอะไรหลายอย่างไปได้ด้วยดี ไม่มีปัญหาใดๆ “สี่ก็ถามกันได้ทุกวันจะกี่ ป.ก็ไม่รู้ และมีกี่ ป. ก็ อ. ก็มีหมด” จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์หันไปหานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ที่ยืนอยู่ข้างๆ หัวเราะอย่างอารมณ์ดี พร้อมกล่าวว่าทำไมต้องสนใจแค่ 3 ป.ก็ไม่ว่า เมื่อถามว่าแบบนี้แสดงว่า อ.มีสิทธิใช้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า “ก็เป็นสิทธิตามประชาธิปไตย”

## “บิ๊กป้อม” สบายใจไร้กังวล

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีมีชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจว่า โดนทุกรอบ ยังไม่รู้ว่า จะอภิปรายเรื่องอะไร แต่ไม่กังวล จะตอบแบบที่เคยตอบ เอาเรื่องจริงมาพูดไม่มีเรื่องอื่น มั่นใจในเสียงโหวตสนับสนุน และไม่ต้องเช็ค ไปเช็คกับใคร ให้ไปดูเสียงการโหวตรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ว่าเป็นอย่างไร เมื่อถามถึงกระแสข่าวปรับ ครม. พล.อ.ประวิตรตอบว่า ไม่รู้ อันนี้อย่าถาม เป็นเรื่องของนายกา เมื่อถามว่ายังจับมือนายกาเดินทางมาต่อใช้หรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า นายกาทำงานทุกวัน ทำงานให้ประเทศชาติมา 8 ปี เมื่อถามถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจไทยมีมติเลือก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าพรรค พล.อ.ประวิตรตอบว่า ก็นั่งไปแล้ว ยินดีกับเขาด้วย

## ไวยุทธบัลลังก์ 2 กฎหมายลูก

อีกเรื่อง นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลที่จะเล่นเกมการเมือง ยืดเวลาการแก้ไขกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 2 ฉบับให้เนิ่นนานออกไป เพราะถึงอย่างไรการเลือกตั้งครั้งหน้าก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนด ในวันที่ 15 มิ.ย. เวลา 14.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นัดหารือคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย เพื่อเร่งรัดพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติที่ซ้ำมากใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเสร็จ เกรงว่าหากมีใครต้องการให้ร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับตกไป ด้วยกรอบเวลา 180 วันที่ต้องทำให้เสร็จหลังวาระแรก ออกาส่งสัญญาณถึงผู้มีอำนาจที่เล่นเกมอยู่เบื้องหลังว่า ดึงไปก็ไม่เป็นประโยชน์ เพราะเลือกตั้งครั้งหน้าต้องใช้งบ 2 ใบเช่นเดิม และหาร ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย 100 ใครดึงไปทำอย่างอื่นผิดหลักการ และขัดรัฐธรรมนูญ เล่นเกมอะไรประชาชนเห็นหมด

## เล็งสอย 157 “บิ๊กตู” ไม่ใส่ใจ ปชช.

นายวิสุทธิ์ ไชยธรรม ส.ส.พะเยา ประธานคณะทำงานด้านนโยบายการเกษตรพรรค พท. แถลงว่า ปี 2564 ราคาล้มปีสกินระบาด โคกระบือล้มตายมูลค่าเสียหายนับหมื่นล้านบาท วันนี้อย่างไรก็ตามแต่วัวขึ้นยังไม่ถึงมีเกษตรกร การปล่อยปละช้าแล้วช้าแล้วแบบนี้ อาจเข้าข่ายมาตรา 157 ละ

เว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนตัวดำเนินคดีเรื่องนี้ถึงที่สุด อยากถามนายกฯ รมว.เกษตรฯ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าใจคำว่าป้องกันหรือไม่ ถ้าไม่แสดงว่าไร้ความสามารถ ไม่ใส่ใจความเดือดร้อนของประชาชน

### “พิชัย” สอน 4 สูตรพลิกวิกฤติ

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธานยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลที่ติดต้องพลิกวิกฤติเป็นโอกาส คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย ขอเสนอแนวทาง 4 ด้าน ดังนี้ 1.โอกาสทางด้านพลังงาน รัฐบาลต้องตัดสินใจเรื่องราคาหน้าโรงกลั่นต้องเป็นราคาสากล อย่าให้บริษัทพลังงานเอาเปรียบประชาชนทุกด้านแบบเอาแต่ได้ ที่สำคัญควรเร่งเจรจาปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา ที่มีแหล่งพลังงานจำนวนมาก สามารถนำขึ้นมาใช้และบริการให้ประชาชนในราคาที่ถูกลง ยังทำเงินเข้ารัฐปีละหลายแสนล้านบาท 2.โอกาสทางด้านอาหาร ต้องนำระบบ AI เข้ามาช่วยผลิต 3.โอกาสทางธุรกิจดิจิทัล ที่จะเป็นที่ศทางอนาคตของโลก และ 4.โอกาสทางอุตสาหกรรมสมัยใหม่ คือ อุตสาหกรรมผลิตไมโครชิป (Microchip) และอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ กำลังขาดแคลนหนักทั่วโลก ราคาพุ่งสูง อยากให้เริ่มต้นใน 4 เรื่องนี้ เพื่อเป็นจุดหักเห (Turning point) สำคัญของไทย เพราะตลอด 8 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ทำให้โอกาสกลายเป็นวิกฤติมาตลอด

### ศาลสั่งรอลงโทษ “เอ๋” หมิ่น “ช่อ”

ที่ศาลอาญา ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีที่ น.ส.พรรณิการ์ หรือช่อ วาณิช โฆษกคณะก้าวหน้า เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.ปารีณา หรือเอ๋ ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรค พปชร. เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตาม ป.อาญามาตรา 326 และ 328 กรณีเมื่อวันที่ 4 ส.ค.62 จำเลยโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาใส่ร้ายโจทก์ กับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ทำนองว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวกับเหตุระเบิดหลายพื้นที่ใน กทม. รวมทั้งเหตุระเบิดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริง แต่จำเลยยื่นอุทธรณ์สู้คดี โดยวันจำเลยเดินทางมาฟังคำพิพากษาส่วนโจทก์ไม่มา ศาลพิเคราะห์แล้วพิพากษายืน ให้จำคุกจำเลย 1 ปี ปรับ 100,000 บาท แต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้าง ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 8 เดือน ปรับ 66,666 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

### “สุพัฒนพงษ์” กั้นร้อนแก๊พิกษ ศก.

ช่วงเย็นที่กระทรวงการคลัง นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เป็นประธานประชุมหามาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากวิกฤติโควิด-19 และพลังงาน มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง นายดอนุชา พิษนันทน์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมหารือ นายสุพัฒนพงษ์กล่าวก่อนเข้าประชุมว่า นัดหารือเพื่อเร่งออกชุดมาตรการดูแลเศรษฐกิจเสนอให้ ครม.พิจารณาให้ทันก่อนที่ 10 มาตรการเดิมจะหมดอายุในวันที่ 30 มิ.ย. โดยต้องพิจารณาในภาพรวม ไปกระทั่งค่าการกลั่นน้ำมัน และการเก็บเงินหน้าโรงแยกก๊าซ จะคงตรึงราคาดีเซลไว้ที่ 35 บาท/ลิตร หากพิจารณาแล้วจำเป็นรัฐบาลไม่ลังเลที่จะกู้เงินมาดูแล เพราะหนี้สาธารณะอยู่ที่ 60.1% ยังไม่ชนเพดาน

### เลิกโปรลดจ่ายประกันสังคม

นายสุพัฒนพงษ์ยังกล่าวถึงการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยของ ธปท.ว่า ขึ้นอยู่กับการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน ของ ธปท. แต่ในส่วนรัฐบาลเป็นห่วงว่าขณะนี้อยู่ในช่วงเงินเฟ้อสูง หากดอกเบี้ยสูงด้วยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากลูกหนี้ถูกผลกระทบค่าใช้จ่ายถือเป็นภาระใหญ่ เราต้องใช้ความพยายามเติบโตในท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานจะไม่ต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพเดิม หรือการปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมของนายจ้างและผู้ประกันตน เพราะจะกระทบต่อสถานะของกองทุนประกันสังคมได้

### “บิ๊กป้อม” วอนมือบอยารุนแรง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีกลุ่มประชาชนออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวใส่รัฐบาลอีกครั้งว่า มีข้อต้องการประชาธิปไตย เราก็ทำให้เกิดประชาธิปไตยแล้ว รัฐบาลก็มาจากระบบการเลือกตั้ง วันนี้ประเทศเพิ่งฟื้น มีนักท่องเที่ยวนำเข้ามาเที่ยวอยากซื้อของอย่าทำให้เสีย เป็นห่วงลูกหลานต้องเสียอนาคต ชุมนุมได้ไม่ว่าอะไรแต่อย่ารุนแรง ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายฝ่ายเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลใช้ความรุนแรง ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่รุนแรง ผู้ชุมนุมจะถอยไปเอง พล.อ.ประวิตรกล่าวย้อนว่า ใช้ที่ไหน ไม่ใช่ความรุนแรงอยู่แล้ว เจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมาย

### **กทม.เล็งเปิดลานคนเมืองให้มือบ**

ที่อาคารนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า กทม.ต้องดูแลทุกคน หากมีการร้องขอได้เตรียมหน่วยแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ไว้พร้อมสำหรับการชุมนุม เท่าที่ฟังข้อมูลคนในพื้นที่ชุมนุมเขตดินแดง ได้ให้สำนักพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กทม. ลงพื้นที่ดูคนที่เดือดร้อนเพื่อช่วยบรรเทาได้บ้าง และเรื่องเตรียมพื้นที่ตามนโยบายที่เสนอให้จัดพื้นที่ชุมนุมตามมาตรา 9 ไม่ได้บังคับ แต่เป็นทางเลือก จัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และปลอดภัยมากขึ้น โดยให้นายจักรพันธ์ ฅิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม.หาพื้นที่เป็นเบื้องต้น เช่น ลานคนเมืองที่ดินแดงเพราะมีสนามกีฬา หน้าที่ กทม.ดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก เรื่องขยะ ความปลอดภัย อุบัติเหตุ เจ็บป่วย การปิดถนนต้องมีคนช่วย กทม.ไม่มีหน้าที่ด้านกฎหมาย ไม่ได้ต่อต้านการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงทางการเมืองทั้งสิ้น

### **บข.น.ปรับใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็ว**

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.)พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก โฆษก บข.น. เปิดเผยว่า การชุมนุมหลายวันที่ผ่านมานั้นจนถึงขณะนี้สถานการณ์ไม่บานปลาย ทางกฎหมายได้ออกหมายจับผู้ชุมนุมไปแล้ว 1 ราย มีเยาวชน 2 ราย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาวางเพลิงเผาทรัพย์สินเรียบร้อย แล้ว ตรวจสอบไม่มีประวัติเคยก่อเหตุ และกำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับเพิ่มเติม กรณีกลุ่มทะลุแก๊สนัดชุมนุมกับกลุ่มเซฟบางกอก ในย่านปทุมวันในวันที่ 14มิ.ย.กรณีที่มีเหตุรุนแรงควรมีชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าไปติดตามป้องกันเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย ส่วนการชุมนุมในวันที่ 17 มิ.ย. จะเพิ่มความเข้มโดยทบทวนจากกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. มาปรับใช้

### **ทะลุแก๊สไปไม่ถึงบ้านนายกฯ**

ต่อมาเวลา 20.00 น. บริเวณใกล้แยกใต้ทางด่วนดินแดง กลุ่ม 14 ชุมนพลคนของราชภัฏ และกลุ่มก็มาตีแก๊ส (ทะลุแก๊สเดิม) ที่นัดหมายรวมตัวทำกิจกรรม “ขับไล่ลุงให้ลาออก” ประมาณ 20 คน นำโดยป้าเป๋อ-นางวรวรรณ แซ่อึ้ง ถือป้ายผ้าขับไล่นายกฯเดินออกถนนวิภาวดีรังสิตขาออก มุ่งหน้าบ้านพักนายกฯที่อยู่ในกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ร.1 ทม.รอ.) เพื่อนำป้ายผ้าไปติดหน้าบ้านนายกฯ แต่ถูกชุด อคผ.สกัดตรงบริเวณหน้ากรมดุริยางค์ทหารบก มีการปะทะกันเล็กน้อย ก่อนกลุ่มผู้ชุมนุมถูกผลักดันกลับไปที่แยกใต้ทางด่วนดินแดงเหมือนเดิม

# กรุงเทพธุรกิจ

## "ตรีนุช" ปิดตอบต่อรองเกมการเมือง "กนกวรรณ" และพ่อโดนคดีรุกป่า

14 มิ.ย. 2565 เวลา 13:29 น.



'ตรีนุช' ปิดตอบต่อรองเกมการเมืองทำ 'กนกวรรณ' และพ่อโดนคดีรุกป่า ระบุเจอนางกนกวรรณ แล้วในประชุมกรม.แต่ไม่ได้สอบถามเรื่องดังกล่าว และไม่ได้มีการหาพูดคุยเรื่องการลาออกจากตำแหน่ง รมช.ศธ.

กรณีนางกนกวรรณ วิชาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดคดีรุกป่า

วันนี้ ( 14 มิ.ย. 2565)น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ตนได้เจอกับนางกนกวรรณแล้ว ซึ่งตนไม่ได้สอบถามถึงเรื่องคดีความแต่เป็นการพูดคุยเรื่องงานในส่วนของนโยบายการศึกษา

โดยการประชุมกรม.ไม่ได้ตั้งเครียดเป็นการประชุมติดตามวาระงานของแต่ละกระทรวงตามปกติ ทั้งนี้ นางกนกวรรณไม่ได้พูดคุยกับตนเป็นการส่วนตัวว่าจะมีการไขก๊อกทางการเมืองหรือลาออกจากตำแหน่งรมช.ศธ. แต่อย่างไร

### รมช.ศธ.โดนคดีรุกป่า เชื่อมไม่เกี่ยวข้องการเมือง

ต่อคำถามว่า การที่นางกนกวรรณและบิดาโดนคดีบุกรุกป่าอาจเป็นเกมต่อรองทางการเมืองที่ต้องการดึงฐานเสียงของนางกนกวรรณในพื้นที่ปราจีนบุรีมาอยู่กับพรรคพลังประชาชนหรือไม่

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า ตนไม่คิดเช่นนั้น และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และคิดว่าเป็นปัญหาส่วนตัวมากกว่า โดยตนให้กำลังใจนางกนกวรรณ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่านางกนกวรรณจะเข้ามาทำงานที่ศธ.หรือมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆหรือไม่

### ไทม์ไลน์คดีรุกป่า "พ่อรมช.ศธ."

จากกรณีอัยการนัดส่งตัวฟ้องนายสุนทร วิชาวัลย์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี พ่อของ นางกนกวรรณ วิชาวัลย์ ศรีจันทร์งาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในคดีการมีส่วนร่วมบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี ช่วงปี 2545 ที่คดีจะหมดอายุความวันที่ 13 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ สำหรับไทม์ไลน์ของคดีดังกล่าวมี ดังนี้

- วันที่ 14 ก.พ.-12 ก.ค.2545 เกิดเหตุการณ์บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่
- วันที่ 27 ม.ค.2563 มีผู้ร้องเรียนไปยัง ป.ป.ช. และ ป.ป.ช.รับเรื่อง
- วันที่ 31พ.ค.65 ป.ป.ช.มีมติชี้มูล
- วันที่ 2 มิ.ย. 65 ปปช.มีมติชี้มูลแล้วได้ส่งสำนวนมายังสำนักงานอัยการปราบปรามคดีทุจริตฯภาค2 (วันที่ 3-5 เป็นวันหยุดราชการ)

-วันที่ 6 มิ.ย. 65 อัยการปราบปรามคดีทุจริตภาค2 ส่งเรื่องมาให้อัยการสูงสุดในฐานะผู้มีอำนาจสั่งได้พิจารณาสั่งคดี

-วันที่ 7 มิ.ย. 65 อัยการสูงสุดส่งเรื่องกลับไปยังอัยการสำนักงานปราบปรามทุจริตฯ2 เพื่อประสานกับ ป.ป.ช.นำตัวผู้ถูกกล่าวหามาสั่งฟ้อง โดยมี การฟ้องวันแรกไป 4 คน (ไม่รวมนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)

-วันที่ 8 มิ.ย. 65 ฟ้องเพิ่ม 1 คน คือ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ในส่วนนายสุนทรถูกกล่าวหา 3 ข้อหา ประกอบด้วย

- 1.เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำ ชื่อรักษาทรัพยากรโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ 151 (ขาดอายุความวันนี้)
- 2.สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตอบมาตรา 157 ประกอบ86 (ขาดอายุความในชั้นพิจารณาของ ปปช.แล้ว)
- 3.สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่ทำเอกสาร รับรองเอกสาร ซึ่งมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จตามมาตรา162 ประกอบ 86 (ขาดอายุความในชั้นพิจารณาของ ปปช.แล้ว )



## จนท.ป่าไม้อำนาจเจริญ แจ้งจับนาย ก อบต.ชื่อดังพร้อมบุตรสาวบุกรุกป่า

สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2565 17:41 น.



วันที่ 14 มิ.ย.65 หลังจากชาวบ้านทำหนังสือร้องเรียนไปถึง อธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อต้นเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา ว่าที่ดินบริเวณป่าในเขตนิคมสหกรณ์พนา ทางด้านทิศตะวันออกบ้านหินกอง ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา ถูกนายกองค้การบริหารส่วนตำบลชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ พร้อมบุตรสาว เข้าไปทำการบุกรุก กั้นสร้าง แฝ้วถาง ยึดถือครอบครองป่า พร้อมขุดหน้าดินไปขายนั้น

ล่าสุด นายไพโรจน์ วัฒนกุล หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อจ.5 นายประมอญมิตร ทนทาน พนักงานพิทักษ์ป่า นายอาทิตย์ สามารถ ปลัดอำเภอปทุมราชวงศา น.ส.เพ็ญวรรณ แสนทวีสุข ผอ.นิคมสหกรณ์พนา พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่า เป็นเรื่องจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียน



หลังจากนั้น นายประมอญมิตร ทนทาน เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้บังคับบัญชา ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา ให้ดำเนินคดีกับนายกองค้การบริหารส่วนตำบลชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่พร้อมบุตรสาว โดยกล่าวหาว่า ทำไม้ บุกรุก กั้นสร้าง แฝ้วถาง ยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจยึดพื้นที่ดังกล่าว ห้ามผู้ใดเข้าไปทำประโยชน์โดยเด็ดขาดและได้ทำการตรวจยึดไม้มาเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดต่อไป

ซึ่งชาวบ้านหลายคนในพื้นที่ ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่า คดีนี้จะเป็นมวยล้มต้มคนดู เพราะผู้ถูกร้องเรียนเป็นคนของนักการเมืองระดับชาติที่มากด้วยบารมีในพื้นที่ ซึ่งหลายฝ่ายต่างเฝ้าจับตามอง

## 120 ปี กรมชลประทาน รุกเดินหน้าสู่องค์กรอัจฉริยะมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำและการบริการคุณภาพ

สยามรัฐออนไลน์ 14 มิถุนายน 2565 11:21 น.



ฉลองครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรอัจฉริยะ มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ แสดงผลงานและนวัตกรรมงานชลประทานผ่านนิทรรศการยิ่งใหญ่ นำเทคโนโลยีเสมือนจริง โชว์ความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต (The Miracle of Water for Life) ที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมาย พร้อมจัดกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ‘120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน’ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมรับชมนิทรรศการทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 120 ปี แห่งการกำเนิดและวิวัฒนาการงานชลประทานในประเทศไทย นับแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ผู้ก่อตั้งกรมคลอง เปลี่ยนเป็นกรมท่อน้ำในรัชกาลที่ 6 และเป็นกรมชลประทานในรัชกาลที่ 7 การพัฒนางานชลประทานในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่ 9 ที่งานด้านการชลประทานได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาศึกษาและก่อสร้าง โครงการชลประทานประเภทและขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ และภูมิสังคม รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค การเกษตร และกิจกรรมอื่นๆ มีโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานทุกพื้นที่มากกว่า 2,000 โครงการ “ตลอดระยะเวลา 120 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทาน ได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกภาคส่วนกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 21,463 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวมประมาณ 83,101 ล้านลูกบาศก์เมตร พัฒนาพื้นที่ชลประทานไปแล้วกว่า 35.04 ล้านไร่ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้กว่า 51.08 ล้านไร่ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ประมาณ 94,961 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2580 หวังสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น” นายประพิศฯ กล่าว

ในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน ได้จัดงาน “120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565 โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานชลประทานทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ On ground รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ มีนิทรรศการด้านการชลประทาน กิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายชลประทานทุกภูมิภาค รวม 67 หัวข้อ โดยวิทยากรระดับจังหวัด อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรม “รักษ์น้ำ ปลุกป่า” ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ จำนวน 22,930 ต้น สำหรับที่ส่วนกลาง จัดเวทีเสวนาโดยวิทยากรมากระสบการณ์จากสายงานต่าง ๆ แจกกล้าไม้ อาทิ ยางนา สัก พะยูง รวม 3,350 ต้น ให้ผู้ลงทะเบียนร่วมงาน และมีร้านจำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานอีกด้วย

นอกจากนี้ กรมชลประทานจัดนิทรรศการเสมือนจริงต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยครั้งนี้จะได้สัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต “The miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง 3 มิติ การเดินทางของสายน้ำตลอด 120 ปี ผู้เข้าชมจะได้รับความสนุกและตื่นตื้นไปกับการสร้างตัวละครอวาตารเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ “พลังแห่งชลประทาน ความเป็นหนึ่งเพื่อทุกคน (One for All)” กับผลงานของ 38 หน่วยงานในสังกัด และกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน



ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมชลประทาน พร้อมกิจกรรมเสวนาและแจกของรางวัลมากมายจากส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 13 -15 มิถุนายน 2565 และร่วมสัมผัสเรื่องราวความมหัศจรรย์แห่งสายน้ำเพื่อชีวิต “The miracle of water for life” ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ตลอดจนร่วมบริจาคให้กับศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ผ่านทางเว็บไซต์ 120 ปี กรมชลประทาน ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

